

TTW ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอกย้ำการเป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร - นครปฐม และปทุมธานี - รังสิต TTW ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งน้ำประปาคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ใช้น้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ว่า “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต”



นางสาวลลิตา ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ TTW ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความตระหนักรู้เสมอว่า บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง จากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีโครงการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน

- สนับสนุนโครงการเสริมสร้าง



คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการริเริ่มของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 เพื่อสืบสานแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้นักเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี



• สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดแทรกกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เด็กทุกคนได้เป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ



โครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value)

• โครงการนำวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำประปา โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงานก่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษัทฯ ยังร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโครงการลักษณะเดียวกัน ในฝั่งของโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม

โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน



• โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ การปลูกป่าต้นน้ำบนพื้นที่เสื่อมโทรมในเขตหมู่บ้านอีต่อง ต.บิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ปีละ 1,000 ไร่ หรือคิดเป็น 200,000 ต้นกล้า ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 5,000 ไร่ หรือคิดเป็น 1,000,000 ต้นกล้า พร้อมกับทำการบำรุงรักษาป่าที่ปลูกอีก 2 ปีต่อเนื่อง รวมระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 7 ปี (พ.ศ. 2554 - 2560)

TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นบนพื้นฐานการบริหารงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน